

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	เทลคอม เจอร์เนล		
Date :	- 2 ต.ค. 2550	Page :	6
		No :	50455410

กทช. ทุ่ม 70 ล้าน สร้างต้นแบบศูนย์ทางไกลแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมมือกับ กทช. ใช้งบ 70 ล้านบาท ในการสร้างต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท ร่วมกับโรงเรียนนาร์รองอีก 21 แห่ง เพื่อลดช่องว่างการเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้เป็นต้นแบบในการต่อยอดหากว่าโครงการประสบความสำเร็จ คาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2551

๖
เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) โดยมี พล.อ.ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สรณันท์ วงศ์วิทยกัจจร เลขานุการ กทช. และ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

พล.อ.ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. กล่าวว่า โครงการนี้ถือได้ว่าเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา และกทช.ก็ตั้งใจที่จะทำโครงการนี้มานานแล้ว และถ้าต้นแบบของโครงการที่ทำนี้มีผลดี จะนำเสนอต่อรัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลเอาไปขยายผลให้ครบ 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โดย กทช. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดทำ

โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทขึ้น เพื่อให้คนในชุมชนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น

สรณันท์ วงศ์วิทยกัจจร เลขานุการ กทช. กล่าวถึงความร่วมมือกันในครั้งนี้ว่า เป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในยุคที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที ในพื้นที่ชนบท โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานในโรงเรียน 21 แห่งในพื้นที่ จ.เชียงราย ที่เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ

ซึ่งที่มาของงบประมาณจำนวน 70 ล้านบาทนั้น มาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยภายในระยะเวลาโครงการ 3 ปี นับจากวันที่ลงนาม กทช. จะสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 70 ล้านบาท ให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่จะเป็นศูนย์กลางรวบรวมและพัฒนาแหล่งข้อมูล รวมทั้งจัดทำสื่อการสอนและดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายการสื่อสาร โดยงบดังกล่าวจะใช้เพื่อการติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนเครือข่าย จ.เชียงราย 21 แห่งๆ ละ 20 เครื่อง เครื่องพริ้นเตอร์ 1 เครื่อง และอินเทอร์เน็ต